



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓-๒๔ มูลค่าข่าว ๒๗๔,๑๗๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เอเซียนเกมส์หิ้น บิกจาบอาาอทอง

“บิกจา” พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ บิ๊กโอลิมปิกไทย ชี้ศึกเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17 สุดหิ้น “โสมขาว” เกาหลีใต้ ได้เปรียบทุกชาติ ท้าไทยขอให้รักษา มาตรฐานจากครั้งที่แล้วให้ได้ หรืออย่างน้อย 10 เหรียญทอง **อ่านต่อหน้า 24**

บิกจา

เจ้าสิริวัฒนภักดี นารีรัตน์ เสด็จร่วมงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน “มีท เดอะ เพรส” แลกเปลี่ยนความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นเจ้าภาพวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคมนี้ โดยมี “บิกจา” พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และประธานคัดเลือกนักกีฬาไทย เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬา 7 สมาคมได้แก่ ตะกร้อ, ชีมน้ำ, จักรยาน, ยูโด, เบสบอล, วอลเลย์ และ รักบี้ฟุตบอล นายไพโรจน์ อาษารุ่งโรจน์ ผู้จัดการทีมตะกร้อไทย กล่าวว่า ทีมไทยส่งแข่งขัน 4 ประเภท คือ ทีมชุดชาย-หญิง, ทีมเดี่ยวชาย-หญิง แยกฝึกซ้อมอยู่ที่ มศว องค์กรฯ และ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก ถือว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการกวาดทั้ง 4 เหรียญทอง อย่างไรก็ตาม โดยประเภทที่จะต้องลุ้นมากที่สุดคือ ทีมเดี่ยวชาย เนื่องจากเกาหลีใต้ แข็งแกร่งขึ้นมามาก จะเป็นคู่ต่อสู้สำคัญ

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ผู้จัดการทีมขี่ม้าชุดเอเซียนเกมส์ กล่าวว่า จากการแข่งขัน 3 ประเภท คือ อีเวนติ้ง, ไชว์จัมปีง (ขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง) และเดรสซาจ (ศิลปะการบังคับม้า) สมาคมนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ 11 คน ในกาครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัฒนภักดี นารีรัตน์ ทรงร่วมการแข่งขันประเภทเดรสซาจด้วย สำหรับความพร้อมขณะนี้ นักกีฬาฝึกซ้อมที่ต่างประเทศแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยความพร้อมเหรียญถือว่าทุกชาติมีโอกาสใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ขี่ม้าเป็นกีฬาที่ใช้งบประมาณสูงมากและกว่า 10 ล้านบาท สมาคมจึงมีโครงการพิเศษ “สปิริต อินชอน” ท้าภาพยนตร์สั้น 2.30 นาที รวมทั้งมีสิทธิโอเคแสดง “ใจสู้ฝัน” โดยวงบิกแอส ซึ่งจะมีการแสดงข่าวเปิดตัววันที่ 8 กันยายน ที่โรงแรมดับเบิลยู เวลา 10.00 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์

พล.ต.ดร.ธนนท์ แสงนาค อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมตั้งความหวังคว้าเหรียญที่ “จีน่า” สารีศา สุวรรณเชษฐ์ เจือกสาวที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินพรีสโตล 400 ม.หญิง กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2014 ที่นานกิง ประเทศจีน

ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนจากสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จอมทุ่มไทยส่ง 8 คน จาก 14 รุ่น มีโอกาสคว้าเหรียญจาก สุรัตนา ทองศรี ที่ 8 ซิงแชมป์โลก และลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น มาซาฮิโกะ เทราดะ แต่ต้องลุ้นให้การจับสลากไม่เจอของแข็งจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือคาซัคสถาน

ร.อ.สนาม ลอยเมฆ ฝ่ายเทคนิคสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นักปั่นไทย 10 คน จะเข้าร่วมแข่งขันจาก 4 ประเภทคือ บีเอ็มเอ็กซ์ ถนน ครอสคันทรี่ และคู่ความหวังอยู่ที่ อะแมนดา คาร์ นักปั่นลูกครึ่งไทย ในประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ น่าจะติด 1 ใน 3 คว้าเหรียญได้

นายพรชัย ประชานิยม ผู้จัดการทีมรักบี้ฟุตบอล กล่าวว่า “อินชอนเกมส์” มีแข่งขันรักบี้ 7 คน ทีมชายและหญิง โดยทีมชายไทยเพิ่งคว้าแชมป์ดิวิชั่น 3 เอเซียน ซีรีส์ ที่ฮ่องกง ส่วนทีมหญิงเป็น 1 ใน 5 เอเชีย ถือว่ามีลุ้นเหรียญ

นายชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการทีมเบสบอล กล่าวว่า ทีมไทยอยู่อันดับ 7 ของเอเชีย รอบแรกอยู่ร่วมสายกับไต้หวัน เกาหลีใต้ ซึ่งเป็น 2 ทีมแถวหน้าของทวีปรวมทั้งฮ่องกง ซึ่งจะคัด 2 ทีมเข้ารอบต่อไป โดยการแข่งขันได้หวั่นและเจ้าภาพ เป็นงานหนักมาก

พล.ต.จารึก กล่าวสรุปว่า การไปแข่งขัน “อินชอนเกมส์” ถือว่าเจ้าภาพมีความได้เปรียบมาก จากที่เห็นในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์และเอเซียนเกมส์ ที่ผ่านๆ มา ผู้แทนสมาคมกีฬาต้องระมัดระวังในทุกๆ ด้าน ผู้จัดการทีมต้องดูแลและมีข้อมูลครบถ้วน โดยเป้าหมายที่วางไว้คือ คว้าเหรียญเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่กวางโจว ประเทศจีน ไทยได้



มา 11 เหรียญทอง อยู่ที่ 9 ครั้งนี้จึงหวังว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า
ครั้งที่แล้ว หรืออย่างน้อย 9-10 เหรียญทอง

● แกรนด์สปอร์ตหนุนชุดแข่งอชก.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานโอลิมปิก
ไทย บ้านอัมพวัน พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธาน
กรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธรา
พฤษ์ชะอุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แกรนด์สปอร์ต
กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงข่าวมอบชุดนักกีฬาแข่งเอเชียนเกมส์
ครั้งที่ 17 โดยชุดแข่งขัน “อินซอนเกมส์” จะสื่อถึงความ
แข็งแกร่งของนักกีฬาไทยที่มีพลังขับเคลื่อนจากภายในเพื่อ
สื่อไปสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะ ซึ่งมี 3 สี แดง-ขาว-น้ำเงิน คือ
สีของธงชาติไทย และมีสีทองพิมพ์ลายอยู่บนตัวเสื้อ แทน
ชัยชนะและความเจริญรุ่งเรือง โดย พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า
คาดหวังว่านักกีฬาไทยจะคว้าอย่างน้อย 11 เหรียญทอง
เท่ากับการแข่งขันเมื่อ 4 ปีก่อนที่กวางโจว ซึ่งทัพไทยจบ
อันดับ 9 แต่ครั้งนี้หวังว่าไทยน่าจะขยับมารั้งอันดับ 6 ได้